

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๕/๕๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๒๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับทวิภาคีและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามและอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการป้องกัน การระงับ การตรวจสอบ หรือการดำเนินคดีกับการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่น ๆ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาดำเนินการ

/ตามระเบียบ..

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ แล้วแต่กรณี สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th